



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองกลาง สป. กลุ่มงานประสานราชการ โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๒๓ ๒๒๑๖ มท. ๕๐๓๒๐

ที่ มท ๐๒๐๑.๓/ ๒๕๖๒

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี วันอังคารที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย/รองปลัดกระทรวงมหาดไทย/ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย

กองกลาง สป. ขอนำเรียนผลการประชุม ครม. โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีเรื่องเกี่ยวข้องกับ มท. จำนวน ๒ เรื่อง ดังนี้

เรื่องที่ ๑ ร่างกฎกระทรวงที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๔ ฉบับ

กรม. มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ รวม ๔ ฉบับ ตามที่ มท. เสนอ และให้ส่ง สศค. ตรวจสอบพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง

๑. ร่างกฎกระทรวงการมอบหมายให้ส่วนราชการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการกำหนดให้ อปท. ทำความตกลงมอบหมายให้ส่วนราชการดำเนินการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแทนได้ โดยให้ส่วนราชการนั้นหักค่าใช้จ่ายไว้ในอัตราร้อยละ ๓ ของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่รับชำระไว้แทน และนำส่งภาษีซึ่งหักค่าใช้จ่ายแล้วให้แก่ อปท. ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป

๒. ร่างกฎกระทรวงกำหนดที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์สำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ ที่ให้จัดเก็บภาษีตามมาตรา ๓๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่า หรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพนั้น ไม่รวมถึงสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ถูกรอนสิทธิในการใช้ประโยชน์โดยผลของกฎหมาย หรือโดยคำสั่งศาล หรือคำพิพากษาของศาลห้ามมิให้ทำประโยชน์ หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาพิพากษาของศาลเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น

๓. ร่างกฎกระทรวงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นการกำหนดให้ อปท. จัดทำและประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษี และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ก่อนวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ของทุกปี โดยแสดงไว้ที่สำนักงานหรือที่ทำการของ อปท. หรือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของ อปท. หรือที่อื่นใดตามที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นสมควร

๔. ร่างกฎกระทรวงการผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นการกำหนดจำนวนงวดและจำนวนเงินภาษีขั้นต่ำที่จะมีสิทธิผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการในการผ่อนชำระภาษี ดังนี้

๔.๑ ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะขอผ่อนชำระภาษีก็ได้ โดยวงเงินที่จะขอชำระภาษีจะต้องมีจำนวนตั้งแต่ ๓,๐๐๐ บาท ขึ้นไป โดยยื่นหนังสือขอผ่อนชำระภาษีต่อ อปท. ณ สำนักงานหรือที่ทำการของ อปท. ภายในเดือนเมษายน

๔.๒ กำหนดเวลาในการขอผ่อนชำระภาษี โดยให้แบ่งชำระเป็นงวดได้ไม่เกิน ๓ งวด งวดละเท่า ๆ กัน งวดที่ ๑ ชำระภายในเดือนเมษายน งวดที่ ๒ ชำระภายในเดือนพฤษภาคม และงวดที่ ๓ ชำระภายในเดือนมิถุนายน หากผู้เสียภาษีไม่ชำระภาษีงวดใดงวดหนึ่งในกำหนดเวลาดังกล่าว ให้หมดสิทธิที่จะขอผ่อนชำระภาษี

เรื่องที่ ๒ การทดลองขยายเวลาทำการด้านศุลกากรสะเดา - บุ๊กิตกาบูอิติม เป็น ๒๔ ชั่วโมง (ระยะเวลาทดลอง ๓ เดือน)

กรม. มีมติอนุมัติตามที่ สมช. เสนอ ดังนี้

๑. ให้มีการพิจารณาการทดลองขยายเวลาทำการด้านศุลกากรสะเดา เป็น ๒๔ ชั่วโมง โดยเริ่มต้นในวันจันทร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ จนครบระยะเวลาทดลอง ๓ เดือน โดยให้ มท. ได้ออกประกาศกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องต่อไป

๒. การทดลองขยายเวลาฯ จะครอบคลุมเฉพาะการขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์เท่านั้น โดยไม่รวมผู้โดยสาร รวมทั้ง ได้กำหนดประเภทรถ คือ รถบรรทุกขนาดใหญ่ (Lorry) และประเภทรถพ่วง (Trailer) ไม่รวมรถกระบะหรือรถนำหนักเบา (Pick - up/Light weight) โดยจำกัดจำนวนคนบนรถเพียง ๒ คน ได้แก่ คนขับรถ ๑ คน และผู้ช่วยคนขับรถ ๑ คน เท่านั้น

๓. ให้คณะทำงานประเมินผลการทดลองขยายเวลาทำการด้านศุลกากรสะเดา ๒๔ ชั่วโมง ที่จัดตั้งโดย สมช. ได้กำหนดหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องสำหรับการประเมินผลการทดลองร่วมกับคณะทำงานประเมินผลฯ ฝ่ายมาเลเซีย

๔. ให้จังหวัดสงขลาเตรียมการประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนทุกภาคส่วนในพื้นที่ โดยสอดคล้องกับกระบวนการภายในที่เกี่ยวข้องกับการทดลองขยายเวลาดำเนินการ

ทั้งนี้ สามารถ download รายละเอียดสรุปผลการประชุม กรม. ไม่เป็นทางการ ได้ที่ <http://www.gad.moi.go.th> เลือกเมนูหลัก หัวข้อ วาระการประชุม กรม. /มติ กรม. หรือสแกน QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางสาวมยุรี เพ็ชรพนมพร)
ผู้อำนวยการกองกลาง สป.



ผอ. อารช ๑๕๖๖๖๖
ทง. สมช / ๑๕ พ ๖๒
จนท. สมช / ๑๕ พ ๖๒